
๑ 
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕๖3 

วันจันทร์ท่ี  8  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายเศกวิชัย  สุขเสน ประธานสภา อบต.วังมะปรางเหนือ เศกวิชัย  สุขเสน  
๒. นายสายัณห์  พรหมทิพย์ รองประธานสภา อบต.วังมะปรางเหนือ สายัณห์  พรหมทิพย์  
๓. นายสมัคร  หนูจีน สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ ๑ สมัคร  หนูจีน  
๔. นายวิปริษณ์  พลบุญ สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ ๑ วิปริษณ์  พลบุญ  
๕. นายอภิโชค  ชนะมาก สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 2 อภิโชค  ชนะมาก  
๖. นายเชฎฐา  สุขเสน สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 3 เชฎฐา  สุขเสน  
๗. นายกระจ่าง  สองแก้ว สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 3 กระจ่าง สองแก้ว  
๘. นายส าเริง  ทองขาว สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 4 ส าเริง  ทองขาว  
๙. นายสุรพงษ์  ศรีสวัสด์ิ สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 4                -                      ไม่มาประชุม 

๑๐. นายจีระศักด์ิ  ทองใบ สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 5 จีระศักด์ิ  ทองใบ  
๑๑. นายสมโชค  เพ็ชรสุก สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 5 สมโชค เพ็ขรสุก  
๑๒. นายประสิทธ์ิ  ชูศรี สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 6 ประสิทธ์ิ  ชูศรี  
๑๓. นางสาวจิตรา  นวลทอง สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 6 จิตรา  นวลทอง  
๑๔. นายสมคิด  สุดสนิท สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 7 - ลา 
๑๕. นายอรรถพล  สุขเสน สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 8 อรรถพล  สุขเสน  
๑๖. นางวิน  สุขเสน สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 8 วิน  สุขเสน  
17. นายปราโมทย์  บุญเสน สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 9 ปราโมทย์  บุญเสน  
18. นายสุทิน  สงหนู สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ ๑0 สุทิน  สงหนู  
19. นายแสงอาทิตย์  คงสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ ๑0 แสงอาทิตย์  คงสุวรรณ  
20. นางอุบล  ด้วยสุข เลขานุการสภา อบต.วังมะปรางเหนือ อุบล  ด้วยสุข  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายสมคิด  สุดสนิท สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 7  
๒. นายสุรพงษ์  ศรีสวัสด์ิ สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 4  

 

 
/ผู้เข้าร่วมประชุม….. 

 
 
 
 



๒ 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายธนง  จันแดง นายก อบต.วังมะปรางเหนือ ธนง  จันแดง  
๒. นายอาคม  คงสุวรรณ รองนายก อบต.วังมะปรางเหนือ อาคม  คงสุวรรณ  
๓. นายมงคล  หนูประสิทธ์ิ รองนายก อบต.วังมะปรางเหนือ มงคล  หนูประสิทธ์ิ  
๔. นางกิตติญา  อินจันทร์ เลขานุการนายก อบต. กิตติญา  อินจันทร์  
5. น.ส.พรสิรินทร์  บุญพา รองปลัด อบต. พรสิรินทร์  บุญพา  
6. พันจ่าเอกนพวุธ  บุญบุตร หัวหน้าส านักปลัด นพวุธ  บุญบุตร  
7. นายนิรันธ์  เวชโสม ผอ.กองช่าง นิรันธ์  เวชโสม  
8. นางหัสทยา  ศรีโภคา นักวิชาการพัสดุ  หัสทยา  ศรีโภคา (แทนผอ.กองคลัง) 
9. น.ส.ทัศนีย์  วิเชียรโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทัศนีย์  วิเชียรโชติ  
10. นางปุณิกา  หม่ืนอักษร นักวิเคราะห์ฯ ปุณิกา  หม่ืนอักษร  

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐  น.   
ประธานสภาฯ สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาอบต. ท่านคณะผู้บริหาร ขณะนี้ถึงก าหนดเวลาการประชุ ม

แล้ว ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมนายเศกวิชัย สุขเสน  ขอเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ แจ้งลาประชุมสภาสมัย  

 สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 จ านวน 1 คน 
๑. นายสมคิด  สุดสนิท สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 7 

 

   1.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ขาดประชุมสภาสมัย  
 สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 จ านวน 1 คน 
1. นายสุรพงษ์  ศรีสวัสด์ิ          สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 4 

  1.3 แบบประเมิน ITA  
  ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ทุกท่านจัดท าแบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และส่งคืนไปยัง นิติกร ส านักงานปลัด อบต. 

  1.4 ขอเชิญร่วมวางพวงหรีดคุณพ่อนายสมคิด สุดสนิท สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 หลัง
ปิดประชุม ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้ง ท่ีแล้ว (การประชุมสภาอบต.วังมะปรางเหนือ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี ๒๕๖3 เมื่อวันจันทร์ท่ี 3 กุมภาพันธ์  2563)   

ประธานสภาฯ            ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วยว่าถูกต้องหรือมีสิ่งใดต้องแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
หรือไม่   

 
 



๓ 
 

 

/มติท่ีประชุม..... 
 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  16 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง  (1.ประธานสภาฯ) 
 ไม่มาประชุม 2 ท่าน (1.นายวิปริษณ์ พลบุญ 2.นายสุรพงศ์ ศรีสวัสด์ิ) 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
 ไม่มี        

ระเบียบวาระท่ี ๔ 4 .1  ญัตติการ พิจารณา ต้ัง จ่ายรายการ ใหม่  แผนง านบริ หาร ง าน ท่ัว ไป                
งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน ๓0,3๐๐.00 บาท (สามหมื่นสามร้อยบาท
ถ้วน) เน่ืองจากไม่ได้ต้ังรายการไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ งบประมาณก่อนโอน 
71,745.00 บาท (เจ็ดหมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้อยส่ีสิบห้าบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด - ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ต้ังงบประมา ณ

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  
- ส านักปลัด มีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 30,300 บาท (สามหม่ืนสามร้อยบาทถ้วน) เพ่ือติดต้ังส าหรับห้องปร ะชุ ม
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ซ่ึงครุภัณฑ์เครื่องเดิมเกิดการช ารุดไม่
สามารถซ่อมแซมได้ด าเนินการซ่อมมีราคาสูงท าให้ไม่เกิดความคุ้มค่าเนื่องจากครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ส่วนราชการมานาน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหา
โดยการโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภทรา ยจ่ายเ ก่ีย วกับการรับ รองแ ละพิธี กา ร 
งบประมาณก่อนโอน 71,745 บาท (เจ็ดหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)  
จ านวนที่โอนลด 30,300 บาท (สามหม่ืนสามร้อยบาทถ้วน ) ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 
27 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมัคร หนูจีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 1   
คุณสมัคร    ขอสอบเรื่องงบประมาณที่ต้ัง เป็นเงิน 30,300 บาท (สามหม่ืนสามร้อยบาทถ้ วน) 

หรือเป็นเงิน 33,700 บาท (สามหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,300 บาท (สามหม่ืนสาม

ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ ข้อ 4.1 โดยต้ังราคาตามบัญชี
มาตราฐานครุภัณฑ์ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่หากไม่มีท่านใดเสนออภิปรายแล้ว จะได้
ขอความเห็นชอบเพ่ือลงมติต่อไป   



๔ 
 

 

/มติท่ีประชุม..... 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  16 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง  (1.ประธานสภาฯ) 
 ไม่มาประชุม 2 ท่าน (1.นายวิปริษณ์ พลบุญ 2.นายสุรพงศ์ ศรีสวัสด์ิ) 

4.2 ญัตติการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาฯ ขอมติให้เลื่อนการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเป็นวันถัดไปเนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์   
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้เลื่อนญัตติการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เป็นวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 

2563 เวลา 13.30 น.โดยจะไม่แจ้งเป็นหนังสือเชิญ(เว้นแต่คนที่ไม่มาประชุม2 ท่าน) 

4.3 ญัตติ ร่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข/เปล่ียนแปลง/
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2563 

ประธานสภาฯ ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเ ติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน
นั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ซ่ึงประกาศใช้ เม่ือวันที่ 14 
มิถุนายน พ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น 

  แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต้องสอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหาร และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซ่ึงยังมีโครงการ/
กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และบาง
โครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ตามกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยในกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เก่ียวกับโครงการพระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/ว 
6046 ลงวันที่ 19 ต.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจั ดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 “การแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน” ให้เป็นอ านาจของผู้บริห าร
ท้องถิ่น และส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข  

/เพ่ิมเติม..... 
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 เ พ่ิม เ ติม ให้ สภา อง ค์กา รบริ ห าร ส่วนต าบล พิจา รณา ตามมา ตรา  46  แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน เม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้
ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความ
เห็นชอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสุทิน  สงหนู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 10   
คุณสุทิน   โครงการถนนลาดยางสาย ตง.ถ 88-020 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ต้นไทร) – ควน

กลอย ที่จะแก้ไขปีจาก พ.ศ.2564 เป็นพ.ศ.2563 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ แต่
ละครั้งจะต้องมีงบประมาณรองรับ กระผมขอสอบถามว่ามีงบประมาณส่วนไหนรองรับ
การเปลี่ยนแปลงปีพ.ศ.ในครั้งนี้ เพราะจากข้อมูลงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 
และเงินสะสมคงเหลือ ได้จัดสรรจนเต็มจ านวนแล้ว   

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ    
นายก อบต.    แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติก าหนดและจัดส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น และแบบสรุปบัญชีข้อเสนอ
โครงการให้เล่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  แนวทางการจัดท า
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือขอรับงบประมาณจากพระราชก าหนดให้
อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 
ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคม (แผนงาน/
โครงการ กลุ่มที่ 3 : 400,000 ล้านบาท)  ซ่ึงโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณต้องบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่มีให้
เ พ่ิม เ ติมแผน พัฒนา ท้ องถิ่ น  โ ดยถื อปฏิ บั ติตา มข้ อ  22/ 2 ตา มระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงบัญญัติว่า “ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เก่ียวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”  

โครงการจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เป็นโครงการที่มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ระบุความพร้อมของพ้ืนที่ สามารถ
ด าเนินการได้ทันทีหลังจากได้รับงบประมาณ และสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปี 2564  

 
 

/การเปลี่ยน..... 
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การเปลี่ยนแปลงแผน พัฒนาฯ ในครั้งนี้จึงเปลี่ ยนปีพ .ศ . เ พ่ือร อ งรั บ
งบประมาณดังกล่าว โดยไม่ต้องมีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง
เหนือรองรับ แต่ต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
จะต้องเป็นโครงการที่ด าเนินในการในพ้ืนที่ต าบลท้องถิ่นนั้นๆ และหากเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนน ถนนเส้นนั้นจะต้องขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่โครงการนี้ อยู่ในปี 
2564  จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนเป็นปี 2563 ซ่ึงเป็นอ านาจผู้บริหาร และผ่าน
สภาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางฯ เส้นนี้งบประมาณ 
7,500,000 บาท ในขณะนี้ทางกองช่าง โดยนายไชยณรงค์ ทองหุ้ย นายช่างโยธา
ติดต่อประสานกับจังหวัดถึงรายละเอียดต่างๆ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่หากไม่มีท่านใดเสนออภิปรายแล้ว จะได้
ขอความเห็นชอบเพ่ือลงมติต่อไป   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  16 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง  (1.ประธานสภาฯ) 
 ไม่มาประชุม 2 ท่าน (1.นายวิปริษณ์ พลบุญ 2.นายสุรพงศ์ ศรีสวัสด์ิ) 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ    
นายก อบต.     ขอปรึกษาหารือท่านสมาชิกสภา อบต.เรื่องการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ 

ประจ าปีพ.ศ.2564 ซ่ึงจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม สืบเนื่องจากการประชุม 
ปรึกษาหารือของคณะผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการ แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เป็นโครงการที่ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในปัจจุบัน ส่งผลท าให้การน าโครงการ
มาจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2564 ไม่สามารถ
น ามาบรรจุได้  

ด้วยมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ได้รับผลกระทบไม่สามารถจัดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยน เสนอปัญหา
ความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชนได้ กระผมจึงขอปรึกษาหารือท่านสมาชิก
สภา อบต. โดยผ่านท่านประธานสภาฯ จะมีแนวทางในการปรับปรุงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ เพ่ือน าโครงการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2564 ใน
รูปแบบใดถึงจะเหมาะสม   

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ซ่ึงโครงการ
ก็ยังไม่ครอบคลุมบางหมู่บ้านเสนอโครงการเก่ามาบรรจุใ นแผนฯ ตามก าหนดช่วง
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ จะต้องมีการจัดท าเวทีประชาคม เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาฯ
เพ่ือน ามาพิจารณาจะท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม
จะต้องจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2564 ในปีนี้จะจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมโดยจะปรับลดรายจ่า ยด้าน
อ่ืนๆ  

 
/ประธานสภาฯ..... 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมัคร หนูจีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 1   
คุณสมัคร     วันนี้ปรึกษาหารือเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หากจะน าเรื่องข้อบัญญัติมา

ปรึกษาน่าจะล าบาก เพราะการจัดท าข้อบัญญัติต้องสืบเนื่องมาจากแผนพัฒนาฯ และ
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ ที่แล้วมาในการดึงโครงการมาเพ่ือจัดท างบประมา ณ
จะได้รับการคัดเลือกมาจากท่านผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ และผู้บริหารก็จะคัดเลือก
โครงการที่ท่านได้รับปากไว้กับบุคคลบางคน บางกลุ่มที่ท่านรับปากไว้ หมู่บ้านไหนที่ได้
จัดสรรงบประมาณก็จะได้หมู่บ้านนั้นอีก หมู่บ้านไหนไม่ได้รับก็ไม่ได้รับอีกซ่ึงเป็นเช่นนี้
มาตลอด กระผมขอต้ังข้อสังเกตในการจัดท าโครงการก่อสร้างถนนเพ่ือจัด สร ร
งบประมาณทุกโครงการจะต้องมีการปรับปรุงแผนพัฒนาฯ เพ่ือลดระยะทางให้เหลื อ
แค่ 100 –  200 เมตร เพ่ือควบคุมงบประมาณไม่ให้เกิน 500,000 บาท การ
ตัดสินใจอยู่ที่ผู้บริหารหมด อยู่ที่ท่านหมด อ านาจอยู่ที่ท่านคนเดียว ในกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้างไม่มีการเรียกบุคคล เรียกผู้รับจ้างเหมามาสอบถามราคา โครงการไหนที่
ท่านคาดหวังว่าจะได้ผู้รับเหมาที่ท่านต้องการแ ต่บัง เอิญ ไ ม่ไ ด้ที มงานของท่ า น         
ท่านก็ยึกยัก เช่นโครงการหมู่ที่ 8 ผู้รับเหมาที่เสนอราคาต่ าไม่ใช่ทีมงานของท่าน ท่าน
ก็อ้างในการลงท างานในพ้ืนที่ว่าต้องจ่ายค่าทรัพย์สินของชาวบ้านที่เสียหายจากหน้า
งาน ซ่ึงเป็นเหตุจากผู้รับเหมาประกวดราคาชนะแล้วแต่นายกไม่ชอบ ไม่ได้คนของ
ตัวเอง ก็เป็นไปอีกเรื่อง  

   อีกเรื่อง เรื่องถนนหนทางที่ช ารุดเป็นหลุม เป็นบ่อ ตอนนี้ผมได้ข่าวว่าท่านจะ
ปรับปรุง ซ่อมแซมหลุมบ่อ ที่ผ่านมาการปรับปรุงหลุมบ่อมาแล้วบางหมู่บ้าน ยังคงมีอีก
ก่ีหมู่บ้านที่ยังไม่ด าเนินการ กระผมก็ขอฝากถึงคุณภาพของงานด้วย ที่ผ่านมาน าหิน
ล้วนๆ ไปถมหลุมบ่อ ไม่มีการบดอัด รถวิ่งผ่านไปมาก็เป็นหลุมอีก ถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่า
เป็นการสูญเสียงบประมาณโดยใช้เหตุ ไม่มีคุณภาพ ฝนตกครั้งสองครั้งก็กลับมาเป็น
หลุมบ่อสภาพเดิม งบประมาณซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าแล้วท าให้ดีท าแบบ
นี้แก้ปัญหาได้บางวัน บางช่วง ชาวบ้านบ่นถมท าบ้าอะไร ควรท าให้มีคุณภาพอย่างน้อย
อายุการใช้งานน่าจะนานกว่านี้ และควรส ารวจถนนที่ช ารุดให้ทุกสาย เพราะยังมีถนน
หลายสายที่ช ารุดเป็นหลุม เป็นบ่อแต่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม เช่นถนนของ
หมู่ที่ 1 ยังคงมีอีกเยอะหลายเส้น แต่ถ้าซ่อมแซมแบบนี้ ซ่อมแบบไม่มีคุณภาพ กระผม
คิดว่าไม่เอาดีกว่า  

โครงการถนนสายบ้านนายรื่น หลังจากด าเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ได้มี
การตรวจรับคุณภาพของงาน ซ่ึงกระผมและเพ่ือนๆสมาชิกได้เคยแจ้งไว้ในที่ป ระชุม
สภาแห่งนี้มาโดยตลอด ขอให้แจ้งการเข้าส่งมอบงานให้สมาชิกสภา อบต.ของหมู่นั้นๆ 
ทราบด้วย แต่ในครั้งนี้ก็เช่นเคย ไม่มีการแจ้งสมาชิกสภา อบต. ในหมู่บ้าน หลังจากที่มี
การส่งมอบเสร็จสิ้นกระผมได้ขับรถผ่านและในช่วงที่ผ่านมาฝนตกติดต่อ สภาพของ
ถนนก็มีน้ าท่วมขัง เพราะการก่อสร้างถนนไม่มีคูระบายน้ า อย่างน้อยในการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแต่ละสายจึงควรมีคูระบายน้ า ถนนเกือบทุกสายต้องมีคูระบายน้ าให้น้ า
ไหลในช่วงฤดูฝน  

 
/ช่วงที่มี..... 

 



๘ 
 

 

ช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระผมมีเสียงสะท้อน
หลายเรื่องจากชาวบ้าน ช่วงเวลาระหว่างการระบาด ท่านก็มีโครงการแจกหน้ ากาก
อนามัย แจกเจลล้างมือ ท่านก็ได้จัดท าก าหนดการล งแจกเองทั้ง 10 หมู่ ต าบล        
วังมะปรางเหนือมี 10 หมู่บ้าน ท่านก็ลงแจก 10 วัน ก็ไม่มีการแจ้งสมาชิกสภา อบต.
ของแต่ละหมู่บ้านให้เข้าร่วมกิจกรรมเลย ท่านแจกของท่านเอง แจกหน้ากาก เครื่อง
ตรวจวัดอุณหภูมิ หมู่บ้านละ 1 เครื่อง จากเสียงสะท้อนของ อสม. เครื่องวัดอุณหภูมิ
ไม่ได้มาตรฐานเกือบทุกเครื่อง เม่ือน าไปใช้วัดอุณภูมิ ก็จะได้ 34 องค์ศาเกือบทุกคน 
เจลล้างมือแจกหมู่บ้านละ 1 ขวด โรคระบาดร้ายแรง แต่การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อถือว่าน้อยมาก อสม.ต้องปฏิบัติง านกัน
อย่างทันท่วงที ลงพ้ืนที่คัดกรองผู้ที่ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ แต่ท่านกลับไม่เห็นถึงความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งๆ ที่ อสม.ให้ความร่วมมือในการบูรณาการร่วมกับทาง
ท่านมาโดยตลอด โรคระบาดร้ายแรง อสม.เป็นแนวหน้าในการคัดกรองท่านควร
พิจารณาและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่ มีคุณถาพเพ่ือช่วยให้ อสม.ได้มีความอุ่นใจ 
สบายใจในการปฏิบัติงานบ้าง เพราะหากไม่มีการป้องกันที่ ดีมีมาตรฐาน อสม.ติดเชื้อ
ไวรัสฯ ก็จะเป็นปัญหาที่แย่ส่งผลเสียหายมากมาย 

โครงการอบรมการจัดท าหน้ากากอนามัย ท าหน้ากากอนามัยเหมือนท าปลอก
หมอน ไม่ใช้หน้ากาก งบประมาณที่ใช้เท่าไหร่  

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ    
นายก อบต.   เรื่อง ซ่อมบ ารุงรักษาถนนที่ช ารุดเป็นหลุม เป็นบ่อ ซ่ึงบางท่านคงไม่เข้าใจถึงขั้นตอน

และวิธีการ กระผมขอให้ ผอ.กองช่างชี้แจงวิธีการด้วย 
ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง    
ผอ.กองช่าง   โครงการที่ซ้ือวัสดุลูกรังเพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม บ่อ องค์การบริหารส่วน

ต าบลวังมะปรางเหนือมีการต้ังคณะกรรมการตรวจสอบสภาพถนน ประกอบด้วย 1. 
นายอาคม คงสุวรรณ  รองนายก อบต.วังมะปรางเหนือ 2. ผอ.กองช่าง 3. นายช่าง
โยธา มีหน้าที่ส ารวจ ตรวจสภาพถนนที่ช ารุด จัดท ารายงานผู้บริหารเพ่ือพิจารณาสั่ ง
การปรับปรุงซ่อมแซมตามล าดับ ถนนช ารุดมีลักษณะอย่างไรและขออนุมัติผู้บริหารซ้ือ
วัสดุลูกรังถมหลุมบ่อมีการเกลี่ยล้มกอง แต่ละสายทาง ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาเบื้ อ ต้น 
ไม่ได้เป็นการก่อสร้างแบบถาวร เพราะงานก่อสร้างจะเข้าลักษณะงานวิศวกรรม ต้องมี
วิศวกรเขียนแบบรับรองแบบแปลนตามระเบียบ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมัคร หนูจีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 1   
คุณสมัคร   ขอบคุณที่ท่านผอ.กองช่างช่วยตอบแทนนายกฯ ท่านผอ.กองช่างตอบหรือไม่ตอบผมก็

เข้าใจแล้วในลักษณะงาน แต่การซ่อมแซมหลุมบ่อที่ผมพูด เม่ือมีการซ่อมแซมแล้ว ให้
อยู่ได้หลายวัน กระผมคิดว่ากระผมได้พูดภาษาไทยชัด ถ้าซ่อมแล้วเหมือนเดิมจะซ่อม
ท าไม 

 
 

/ขอเชิญ..... 
 
 
 



๙ 
 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสุทิน สงหนู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 10   
คุณสุทิน     พิจารณาจากเอกสารโครงการในแผนปี 2564 ที่ท่านนายกเสนอเรื่อ งแผน

เพ่ือรองรับงบประมาณ พ.ศ.2564 ผมดูรายละเอียดตามเอกสารแล้ว แทบจะไม่ มี
โครงการหมู่ที่ 10 ในแผนเลย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ได้มีการประชุม 
ปรึกษาหารือเพ่ือรวบรวมปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือจัดท าแผนหมู่บ้าน ซ่ึงสอดคล้อง
กับความเดือดร้อนของประชาชน สามารถน ามาเสนอเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือได้หรือไม่  

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ด้านเศรษฐกิจ หลังจากเหตุการณ์หรือสถานกา รณ์     
ดีขึ้นเข้าสู่สภาวะปกติ องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือได้มีแนวทาง หรือ
โครงการที่จะช่วยเหลือแก่พ่ีน้องประชาชนอย่างไรบ้าง เช่นการประกอบอาชีพ ต่างๆ  

   เรื่องเงินท าบุญเพ่ือนสมาชิกทุกท่านเห็นด้วยในแนวทางเดียวกันหรือไม่ 
ประธานสภาฯ เรื่องเงินท าบุญ ท่านสายัณห์ พรหมทิพย์ ท าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมเงินทุกงาน และได้

ถามเพ่ือนสมาชิกแล้วว่าจะเอามติเ ดิมไหม ท่านสมาชิกฯ ก็เห็นด้วยตามมติ เ ดิม          
หลังจากปิดประชุมขอเชิญทุกท่านร่วมวางพวงหรีดงานศพพ่อของสมาชิกสภา อบต.    
หมู่ที่ 7 นายสมคิด สุดสนิท ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ    
นายก อบต.   ตามที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 อภิปราย เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาฯ ด้วยเหตุการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าจะมีการปลดล็อคให้มีการ
ประชุม ชุมนุมได้หรือไม่ หากผลกระทบจากการระบาดคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นก็
กระผมก็จะประชุมกับหัวหน้าส่วนเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติให้เกิดผลที่มีประโยชน์และดี
ที่สุดอีกครั้งหนึ่ง 

ประธานสภาฯ  มีท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีแล้วส าหรับวันนี้กระผมนายเศกวิชัย สุขเสน ใน
นามประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิ ก
สภาฯทุกท่าน ในโอกาสนี้ด้วยครับ บัดนี้ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระครบถ้วน ขอ
ปิดประชุมครับ  

 

ปิดการประชุม เวลา  ๑5.4๐ น. 
 
 
           (ลงชื่อ)............อุบล  ด้วงสุข..............บันทึกรายงานการประชุม 
              (นางอุบล  ด้วงสุข) 
             เลขานุการสภาอบต.วังมะปรางเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

 
 

/คณะกรรมการ...... 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 

 
(ลงชื่อ)...........................................................ประธานกรรมการ 

                  (นายส าเริง  ทองขาว) 
 
 
(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ              (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
              (นายอรรถพล  สุขเสน)                                                 (นายประสิทธ์ิ  ชูศรี) 
 
 

       (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายเศกวิชัย  สุขเสน) 
                 ประธานสภา  อบต.วังมะปรางเหนือ 
                                                                                            
 

 
  
 
 
 
 
   
   
       


